

ประกาศ



เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
โรงพยาบาลวิหารแดงและเครือข่ายสุขภาพอำเภอวิหารแดง

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพทุกคน และผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีสุขภาพที่ดีซึ่งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น โรงพยาบาลวิหารแดง จึงประกาศนโยบาย ให้มีการดำเนินการด้านนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. โรงพยาบาลวิหารแดง ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง อุตสาหกรรมและผู้อื่น

๒. โรงพยาบาลมีการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน ตามนโยบาย GREEN & CLEAN

๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสถานที่ทำงานปลอดภัย และนำทำงานเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่เสมอ เพื่อลดการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำหลักการสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้อารมณ์

๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพทุกคน มีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนเพื่อการจัดการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การให้ภูมิคุ้มกันตามความเหมาะสม ขอสิทธิแรงงาน

๕. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตระหนักถึงความเสียหายและสามารถเฝ้าระวังป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะทำงานทุกครั้ง

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

นายแพทย์ธนกร ศรีณภิญโญ
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิหารแดง



ประกาศโรงพยาบาลวิหารแดง
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้เฝ้าระวังการปฏิบัติงานในระดับต้น และทีมภาค

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ของโรงพยาบาลวิหารแดง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นว ๓๐๓๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือน ผู้เฝ้าระวังการปฏิบัติงานในระดับต้นและทีมภาค ให้ทราบทั่วกัน

โรงพยาบาลวิหารแดง ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัด เพื่อเดือนกันยายน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับต้นและทีมภาครายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนกร ศรีณภิญโญ)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิหารแดง